

**Thư i thánh Phanxicô Xaviê truy n giáo và thư i chúng ta**

**Lm. JB. Nguyễn Hùng Oánh 12/3/2013**

**THƯ I THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ TRUY N GIÁO VÀ THƯ I CHÚNG TA ?**

Ngài đã viết thư về Cha Bô Trên : "Tôi khi đến đây (ở Đ) con chấp nhận ngay lúc nào: con rao giảng khắp làng mạc, làm phép rửa cho nhiều trẻ em chấp nhận lãnh Bí tích này. Con đã làm phép rửa cho một số trẻ em đồng các trẻ em chấp nhận phân biệt bên phải và bên trái. Khi con đến các làng quê, trẻ em không đến cho con để kinh Nhặt Tội, ăn uống, nghỉ ngơi, nếu con chấp nhận dạy cho chúng một kinh. Vì thế, con bắt đầu hiểu tại sao Nước Trời là của những người nghèo khổ chúng."

Như vậy, việc Thánh Phanxicô truy n giáo đó không khó khăn gì.

Còn ngày nay, không thể có tình trạng dè dặt như vậy. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi : "**Người i thư i nay sẵn sàng nghe những nhân chứng hèn là những thợ y d. Nếu họ nghe lời i thư y d thì bởi vì chính lời i thư y d cũng là nhân chứng."**

**Như vậy, "Người i thư i nay tin vào kinh nghiệm hèn là lý thuyết, tin vào đời sống và các sự kiện hèn là lý thuyết.** Hình thức đầu tiên của việc truy n giáo là chấp nhận tá đ i sống Kitô hữu: hình thức này không thay thế. Đức Kitô, Đấng mà chúng ta đang tiếp tục sống mà sống của Người, là "Vấn Chấp nhận nhân tủy t h o" (xem Kh 1,5; 3,14) và là khuôn mẫu cho chấp nhận tá Kitô giáo. Hình thức đầu tiên của chấp nhận tá là chính đ i sống của nhà truy n giáo, của gia đình Kitô hữu và của cộng đồng Giáo Hội .... Chấp nhận tá Tin Mừng mà thế giới đã cảm nhận, nhất là chấp nhận tá với thái độ lòng tâm đến con người và với lòng bác ái đ i với những người nghèo, những người nhỏ bé và những người đang đau khổ. Tính cách vô vị lợi trong thái độ và trong những hành động này tiếp nhận phần sâu xa với thái độ ích kỷ hiện nay nơi con người, gọi lên những thực m c rõ ràng về Thiên Chúa và về Tin Mừng. Cũng vậy, việc đến thân phận về hòa bình, công lý, nhân quyền thăng tiến con người là một chấp nhận tá Tin Mừng" (Tông huấn Redemptoris Missio của Đức Gioan Phaolô II, số 42).

**Làm sao "đem Tin Mừng thấm nhập vào trong chính sự phát triển của các nền văn hóa, nhập thể trong các nền văn hóa, kh c ph c những yếu tố văn hóa nào không phù hợp với đức tin và với đ i sống Kitô hữu, đấng thư i nâng cao các giá trị của các nền văn hóa y**

xã hội và tầm vóc của Mục vụ nhiệm vụ Đ. phát xuất từ Đ. Kitô" (Hướng tới Towards a pastoral approach to culture, số 5 của Hội Đồng Giáo Hoàng về văn hóa).

Vì vậy, truyền giáo là nâng cao văn hóa của dân tộc mình tức là không phải và tước, hay thay thế giá trị văn hóa nơi đó.

Chính Thánh Phanxicô Xaviê đã làm như vậy.

Công việc truyền giáo tại Việt Nam cũng như các nơi đang tiến triển đáng ca ngợi: các dòng đức tin và người nghèo, mà những người tiếp đón người như bác sĩ, số người nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn và các những người bị nhiễm HIV/AIDS thật đáng quý trọng. **Sau đây là một bài ca về các linh mục đã dồn thân vào việc truyền giáo với tên gọi là "Ông Ngoan":**

## ÔNG NGOAN

Lạy Thánh Phanxicô năm nay  
Như các linh mục truyền giáo đời thay rớt nhiều.  
Ông Ngoan chia sẻ nhiều điếu  
Sáng thì làm Lạy, còn chiều điếu thêm.  
Ông còn gọi ý giúp thêm  
Con cháu sắp xếp học thêm nhiều điếu.  
Ông Ngoan hy vọng mong chờ  
Con cháu truyền giáo không quên lúc nào;  
Tin yêu vào Chúa và ông bác,  
Gần bó với Chúa thêm niềm cậy trông.

Ông cho con cháu hết lòng,  
Tình thân, và tất cả, tâm lòng của Ông.  
Ông Ngoan chia sẻ thành công,  
Đến với người nghèo với lòng khiêm nhu.

Ông luôn vui vẻ nhân từ,  
Niềm người nghèo khó đến từ phương xa;  
Biết Ông chia sẻ, tất cả  
Xin Ông tiến nấc, tiến nhà, làm ăn.

Ông mang tởm lòng bán khoán  
Ngồi nào mà đứng còn khúc mắc lòng,  
Nhặt là tởm i lỏi trong lòng  
Giỏi hòa với Chúa, thết lòng ăn năn.  
Nhiều ngày quên cơm bữa ăn  
Hy sinh, dấy dấy đoàn chiên của mình.

Ông thối ng con cháu hết mình  
Thieu nhi, huynh trưởng hết tình báo ban.  
Tình thối ng chia sẻ muôn vàn,  
Ai gặp phẩm tởm khó mà quên Cha:  
Mất ngồi i chột phác, thết thà  
Cho đi tởm c, xây nhà mai sau.

Chúc Ông Ngoi khỏe, sống lâu,  
Dấy cho con cháu trau dồi Thánh Kinh,  
Biết yêu thối ng hết mọi người,  
Giữ tay giúp đỡ, không quên người chi.

Ông Ngoi là vị ân nhân,  
Giúp đỡ Hội dòng nhối ng ngày đứng u tiên.  
Tình thối n lỏi n cơm bữa c tởm n,  
Không chớ đáp trả, đứng u tiên rớt nhi u.

Không sao khổ hết mọi người!  
Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều u bình an.  
Cứu cho dân ngoi thoát nghèo,  
Vui khỏe, thánh thối n, dấy tràn ơn trên.

Nữ tu Maria Raphaen Trưởng Thối Mai Hối ng  
(Chép tởm tởm ng Bài Giối ng của Linh mục Nguyễn Hùng Oánh)

ÂÂ

